



ม.หาจใหญ่ ทุ่มงบ 100 ล้าน เปิด U Plaza บริการวิชาการ - บันเทิง แก่นักศึกษาและชุมชน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร University Plaza มหาวิทยาลัยมหาดไทย จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยมหาดไทย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคใต้ ทุ่มงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท สร้างอาคาร University Plaza หรือ U Plaza ศูนย์บริการครบวงจร ทั้งวิชาการและความบันเทิง มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย เปิดให้

บริการแก่นักศึกษา บุคลากรภายใน และชุมชนในท้องถิ่น

U Plaza เป็นอาคารรูปแบบ Plaza สมัยใหม่ บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร ออกแบบพื้นที่ไว้อย่างกลมกลืนและลงตัว ระหว่างการเป็นแหล่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนของนักศึกษา ตอบสนองกลยุทธ์การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด "Living and Learning Plaza" ตัวอาคารมีทั้งหมด 4 ชั้น แบ่งออกเป็นโซน

ต่าง ๆ 4 โซน ได้แก่ 1. Plaza Zone พื้นที่ ออกแบบไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย ธนาคาร ไปรษณีย์ ศูนย์หนังสือ ศูนย์อาหาร และร้านค้าต่าง ๆ 2. Exhibition Zone พื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ 3. Educational Service Zone พื้นที่สำหรับให้บริการด้านวิชาการ เช่น ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา สำนักส่งเสริมและ บริการวิชาการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ศูนย์สอบ Microsoft Office Specialist ศูนย์ภาษา และศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตย 4. Classrooms and Studio ประกอบด้วยห้องเรียน และสตูดิโอทางนิเทศศาสตร์ที่ทันสมัย

นอกจากนี้ยังมีแหล่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น ศูนย์บริการนักศึกษา Student One Stop Service หรือ SOS ศูนย์ที่ให้บริการแก่นักศึกษาอย่างครบวงจรตั้งแต่สมัครเรียนจนจบการศึกษา โดยมีระบบการให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็ว เช่น ติดต่อสมัครเรียน ลงทะเบียนเรียน ชำระค่าเทอม ติดต่อกองทุนกู้ยืมฯ เป็นต้น บริษัทจำลองฮับ จำกัด พื้นที่สำหรับให้นักศึกษาเขาเพื่อทำธุรกิจขนาดย่อม เป็นการเตรียมความพร้อมและประสบการณ์ก่อนการทำงานจริง

นอกจากนี้ ยังมีแหล่งให้ความบันเทิงและความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน ที่เรียกว่า Edutainment Plaza ประกอบด้วยธนาคาร ไปรษณีย์ ร้านคาราโอเกะ ศูนย์บริการความงาม ศูนย์หนังสือ ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเสริมสวย ศูนย์อาหาร และร้านค้าต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งบริการที่ครบวงจรเหล่านี้ไม่ได้เอื้ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรภายในเท่านั้น แต่ U Plaza ยังเปิดกว้างสู่พื้นที่ในการจัดสัมมนาทางวิชาการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ได้

U Plaza จึงเป็นมิติใหม่ของการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาที่จะช่วยพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองความต้องการความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน การเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะชีวิตผ่านประสบการณ์และการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาดไทยให้ก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพที่สำคัญ U Plaza ยังตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่จะเป็นศูนย์กลางการเอื้ออำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและหลากหลายสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวสู่ความเป็นสากลต่อไป ❖